



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการคัดเลือก จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมธนารักษ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน ซึ่งประกาศ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าว ของกรมธนารักษ์ และกรมที่ดิน ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าว ของกรมธนารักษ์ และกรมที่ดิน

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น ไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้ยื่นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยการโอนแต่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่รับโอน โดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผู้ยื่นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

๓.๕ ผู้ยื่นได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะรับการบรรจุหรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมธนารักษ์ หรือในตำแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งดังกล่าว ของกรมธนารักษ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน หรือในตำแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งดังกล่าว ของกรมที่ดิน

๔. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลำดับที่ ๑ - ๓ และผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ ๑ - ๙ ไปรายตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องชมจันทร์ ชั้น ๑๐ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหาราค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสรรหา บรรจุแต่งตั้งและประเมินผล ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๕๑ , ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๘๔ / ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๔๘ , ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๘๒) พร้อมด้วยเอกสารประกอบการเข้ารับการบรรจุ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ <http://www.hrm.m-society.go.th> หมวดข้าราชการ หัวข้อแบบฟอร์มข้าราชการ เอกสารประกอบการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (ประเภทวิชาการ) หรือ (ประเภททั่วไป) อนึ่ง หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าวและถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามประกาศผลการสอบครั้งนี้

๕. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๔ แสดงหลักฐานผลการตรวจ ATK (Antigen test kit) จากสถานพยาบาลหรือจากการตรวจด้วยตนเอง ภายในระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง ก่อนการรายตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งโดยหากตรวจด้วยตนเอง ให้เขียน ชื่อ-นามสกุล วันที่ เวลาตรวจ ในเครื่องตรวจ และเขียนชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกในกระดาษ แล้ววางทั้งคู่ไว้ด้วยกัน จากนั้นถ่ายรูปหรือพิมพ์ภาพผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ตามข้อ ๔

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางพัชรี อาระยะกุล)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์